

คม ชัด ลึก

กรอบข่าว

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4875

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 16

Col.Inch: 40.88

Ad Value: 89,936

PRValue (x3): 269,808

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "โอเน็ต"ไม่รีโอใช้8กลุ่มเดิมเกณฑ์กักยศ.นศ.ใหม่เกรด2

โอเน็ต'ไม่รีโอ ใช้8กลุ่มเดิม เกณฑ์กักยศ. นศ.ใหม่เกรด2

ทปอ.ยันใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่ม
สาระฯ แอดมิชชันส์ปี 58 ตามเดิม
พร้อมส่งหนังสือ กยศ.ใช้เกณฑ์
เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่ปล่อยกู้
เฉพาะ นศ.ใหม่ปี 58 **อ่านต่อหน้า 16**

โอเน็ต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2558 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย ตอนหนึ่งว่า อุดมศึกษาเป็นเรื่องสร้างคน สร้างความรู้ และเอาความรู้ไปใช้ ซึ่งตอนนี้บริบทของประเทศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสู่สังคมสูงวัย โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ความเหลื่อมล้ำ และการบริหารจัดการของอุดมศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ทำให้อุดมศึกษาไทยติดหล่มในการพัฒนาอุดมศึกษา ดังนั้น อุดมศึกษาต้องมาทบทวนภารกิจ โดยมองประเทศไทยในอนาคตและมองในระยะยาว โดยแต่ละอุดมศึกษาต้องจัดการตัวเองให้ได้ ต้องปฏิรูปอุดมศึกษาจากข้างใน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องมุ่งสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสภามหาวิทยาลัย และอยากเห็นมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (กู๊ด รีพอร์ต) ที่ต้องมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ทุกภาคส่วน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการมีงานทำ หลักสูตร ผู้เรียน และร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยต้องจับมือในภูมิภาค รัฐ เอกชน ซึ่งหวังว่า ทปอ.จะช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี มทส. ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือกรณีที่ตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 3 กลุ่มสาระฯ ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลที่ สทศ.เสนอโดยเห็นว่าอาจเป็นเพราะการวัดในบางกลุ่มสาระฯ ไม่ตรงตามการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ.เห็นว่า เนื้อหาการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับสากลแล้ว ดังนั้นหากลดจำนวนการสอบลงเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ จะมีผลกระทบต่อการประเมินในภาพรวม

"ที่ประชุมจึงมีมติว่า ในการแอดมิชชันส์ประจำปีการศึกษา 2558 จะยังใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ เป็นองค์ประกอบในการเข้าเรียนต่อ 30% เช่นเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับเด็กที่จะสอบแอดมิชชันส์ในปีนี้ถึง 3 แสนคน โดยจากนี้ ทปอ.จะทำหนังสือถึงพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมช.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ส่วนปีต่อไปจะปรับองค์ประกอบการเข้าเรียนต่อหรือไม่ก็ต้องรอดูผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยว่า คะแนนโอเน็ตมีผลต่อการจบการเรียนจบในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาในการวิจัย 9 เดือน จากนั้นต้องมาพิจารณาเพื่อเตรียมการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีข้อสอบที่สามารถนำมาใช้วัดเชาวน์ปัญญาของเด็กได้ และโอเน็ตไม่มีผลต่อการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็อาจจะไม่ต้องใช้โอเน็ตในการ

คัดเลือกอีกต่อไป แต่หากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี" ศ.ดร.ประสาธ กล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดว่า ผู้ที่จะยื่นกู้ในระดับปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และมีชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียนนั้น ซึ่ง ทปอ.เห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีความยุติธรรมต่อนิสิตนักศึกษา จึงมีมติให้จัดทำหนังสือถึงกองทุน กยศ.ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลต่อเฉพาะนิสิตนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปี 2558 ยานำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพราะการที่นิสิตนักศึกษาคนหนึ่งถูกพ้นสภาพนักศึกษา หรือถูกรีไทร์ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงทำให้พ่อแม่ต้องสูญเสียเงินไปกว่า 30% ของค่าใช้จ่าย และรัฐสูญเสีย 70%